

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa Quý thầy giáo cô giáo, cùng toàn thể nghiên cứu sinh, học viên cao học và các em sinh viên thân mến!

Hôm nay, tất cả chúng ta họp mặt nơi đây là để hòa chung không khí hân hoan của ngày nhà giáo Việt Nam. Được đại diện cho toàn thể giảng viên của Khoa Triết học nói lên những cảm nghĩ của mình nhân ngày lễ trọng đại này, lời đầu tiên cho phép tôi xin được gửi đến quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên Khoa Triết học lời chúc tốt đẹp nhất!

Tổ chức kỷ niệm ngày lễ trang trọng này - ngày “Nhà giáo Việt Nam 20/11” là dịp để tất cả quý thầy cô công tác tại Khoa triết học, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên Khoa triết học tưởng nhớ, bày tỏ lòng tôn kính đến những thầy cô giáo và tôn vinh giá trị cao quý trong sự nghiệp trồng người. Trong mỗi chúng ta luôn ghi nhớ câu nói “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, “uống nước nhớ nguồn”. Công ơn của thầy cô rộng lớn như trời biển giúp cho mỗi chúng ta trưởng thành.

Kính thưa quý thầy cô!

Cám ơn quý thầy cô dày công đầu tư trí tuệ, tâm huyết cho sự nghiệp phát triển của Khoa Triết học. Thành quả công sức, tâm huyết, trí tuệ đó thể hiện ở sự thành đạt của nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên đã từng học tập tại Khoa triết học. Khoa Triết học đã được xã hội tín nhiệm về công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Việc giữ

được uy tín và phát huy nó là sự mong mỏi và là niềm vui của tất cả các thế hệ đã, đang công tác, học tập tại Khoa Triết học. Tất cả mọi người luôn tự hào là mình được học tập tại Khoa Triết học và rất vinh dự, hãnh diện được học ở người thầy uyên thâm về tri thức, đáng kính về phẩm chất. Các giảng viên trẻ luôn tâm niệm sẽ cố gắng phấn đấu theo gương các thế hệ đi trước, mong góp một phần nhỏ công sức cho việc nối tiếp sự nghiệp xây dựng và phát triển Khoa Triết học.

Các anh chị nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên thân mến!

Cám ơn các anh chị đã tin tưởng và gửi gắm thân phận mình nơi Khoa Triết học. Việc lựa chọn học tập, nghiên cứu tại Khoa Triết học là sự lựa chọn đúng đắn, khôn ngoan, nói lên bản lĩnh, trí tuệ của mình và đồng thời qua sự lựa chọn đó đã khẳng định thêm sự tín nhiệm của các anh chị đối với Khoa Triết học. Triết học là một môn khoa học cơ bản có lịch sử lâu đời và xưa nhất trong các môn khoa học; tri thức triết học phong phú, khái quát, toàn diện, hệ thống và mang tính đặc trưng. Yêu cầu, nhiệm vụ, mục đích mà những người nghiên cứu triết học hướng đến không theo con đường “ồn ào, cuồng nhiệt” của cuộc sống mà chọn lối đi riêng, độc đáo trong việc tiếp cận ý nghĩa, giá trị của cuộc đời. Nó đòi hỏi có bản lĩnh vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có trí tuệ, năng lực tư duy sáng suốt trong hoạt động thực tiễn. Việc nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên quyết định học tập tại Khoa Triết học là

động lực to lớn, quý báu tiếp thêm sức mạnh để các thầy cô công tác tại Khoa cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Cuối cùng tôi xin chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo sức khỏe, hạnh phúc trong ngày 20/11, chúc các anh chị nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên học tập với kết quả tốt nhất. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp!

Xin chân thành cảm ơn!